



QUỲNH PHỤ Xuân về trên những con đường ý Đảng, lòng dân

Với những chủ trương đúng đắn, kịp thời, được nhân dân ủng hộ cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị huyện Quỳnh Phụ, chỉ sau một thời gian ngắn những con đường nhỏ hẹp, đi lại khó khăn được thay thế bằng con đường to rộng. Con đường ý Đảng hợp lòng dân đã hiện hữu hứa hẹn một mùa xuân mới thắng lợi, nhiều niềm vui.



Bà Nguyễn Thị Thoa, thôn Đông, xã An Thanh (Quỳnh Phụ), phấn khởi khi con đường khang trang, sạch đẹp hoàn thành đúng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Niềm vui đường mới

Ngៅ 70 tuổi, chưa bao giờ bà Nguyễn Thị Thoa cũng như nhiều người dân xã An Thanh (Quỳnh Phụ) lại nghĩ có ngày mình được đi trên những con đường to rộng, trải bê tông, nhựa asphalt, đèn điện bừng sáng đường làng, ngõ xóm như bây giờ. Theo chia sẻ của bà, trước đây đường làng chỉ rộng 3,5m, nhiều ổ gà, phương tiện giao thông đi lại khó khăn, gây nguy hiểm cho người dân. Chưa kể, trời nắng bụi bay mù mịt, mưa thì ngập vì không có rãnh thoát nước, đêm đến ít người ra đường do không có điện. Những con đường như thế với bà giờ chỉ còn trong ký ức. Vui mừng, phấn khởi khi diện mạo quê hương thay đổi từng ngày, bà Thoa xúc động cho biết: Cuộc sống của người dân chúng tôi hiện nay chẳng khác nào thành phố, đường rộng 8m, trải nhựa phẳng tấp, điện cao áp sáng suốt đêm; mưa đến đâu thoát nước hết đến đó. Chúng tôi rất phấn khởi, biết ơn Đảng, cấp trên đã luôn quan tâm đến đời sống nhân dân.

Tuyến đường ĐH.72C do huyện làm chủ đầu tư từ xã An Thanh đến thị trấn An Bài có chiều dài 1,7km. Ngay sau khi có thông báo kết luận số 220 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ về việc vận động nhân dân tự nguyện thỏa thuận góp quỹ sửa dựng đất cho nhà

nước không đòi lại để cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường huyện, đường liên xã, chỉ một thời gian ngắn tuyến truyền, vận động, hơn 100 hộ dân có tuyến đường đi qua đều tự nguyện hiến đất. Đồng chí Chu Công Dượng, Chủ tịch UBND xã An Thanh chia sẻ: Trong quá trình vận động người dân góp quỹ sửa dựng đất lúc đầu cũng có một số khó khăn do người dân chưa hiểu được lợi ích mang lại. Tuy nhiên, với sự nỗ lực tuyên truyền, vận động của cả hệ thống chính trị, người dân đã hiểu và có sự đồng thuận rất cao, tự nguyện hiến đất và cả tài sản trên đất để làm đường. Sau 11 tháng thi công, đến nay tuyến đường khang trang đã hoàn thành vào đúng dịp Tết Nguyên đán nên người dân rất phấn khởi.

Cũng như xã An Thanh, tuyến đường từ xã An Ấp đến cầu Ô, xã An Vinh qua đường Thái Hà với chiều dài hơn 2,3km trước đây rất hẹp, nhất là khu vực cầu Ô xuống cấp nghiêm trọng, xe đi lại khó khăn. Khi mới triển khai thi công địa phương cũng rất băn khoăn bởi liên quan đến hơn 200 hộ có đất thổ cư nằm dọc tuyến đường. Đồng chí Nguyễn Văn Đê, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Số hộ phải giải tỏa nhiều sẽ là trở ngại khi triển khai vì liên quan đến quyền lợi. Song chúng tôi xác định muốn giải phóng mặt bằng nhanh phải làm tốt việc tuyên

truyền để nhân dân nắm được nội dung, hiểu được lợi ích mang lại cũng như mục tiêu để thi công tuyến đường. Sau khoảng một tuần vận động, toàn bộ số hộ có đất mặt đường tự nguyện ký vào đơn hiến đất, có những hộ hiến đất thổ cư gần 100m. Tuyến đường to rộng hoàn thành trong thời gian ngắn đã khẳng định chủ trương đúng đắn, kịp thời, đặc biệt là Thông báo kết luận số 220 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ rất sát đúng với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng được nguyện vọng của người dân, qua đó giúp chia sẻ phương được hưởng thụ những tuyến đường giao thông đẹp, khang trang. Quan trọng hơn, việc hiến đất giúp huyện tiết kiệm được nguồn kinh phí trong công tác giải phóng mặt bằng để đầu tư hạng mục công trình khác. Đây là những chủ trương nhận được sự ủng hộ cao của người dân trong xã nói riêng và huyện Quỳnh Phụ nói chung.

Hiến hữu những con đường ý Đảng hợp lòng dân

Hơn một năm qua, khi Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ ban hành Thông báo kết luận số 220 ngày 13/7/2021, toàn huyện đã có 19 tuyến đường ở 30 xã, thị trấn với gần 4.000 hộ dân đồng thuận, tự nguyện hiến trên 337.555m² đất ở và đất nông

ng nghiệp không đòi lại với tổng giá trị đất hiến trên 452,4 tỷ đồng. Đến nay, có 4 tuyến đường đã hoàn thành trong niềm phấn khởi như bức tranh phần chiếu sự đổi thay rõ nét nhất của quê hương Quỳnh Phụ, đáp ứng được sự mong chờ rất lâu của người dân.

Có thể nói, Thông báo kết luận số 220 như một luồng gió mới làm thay đổi toàn bộ diện mạo đường làng, ngõ xóm cũng như đời sống người dân trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Giờ đây, tại Quỳnh Phụ cứ làm đường giao thông là người dân lại hiến đất. Dẫn chúng tôi tham quan những tuyến đường đã hoàn thành và một số tuyến đường đang thi công, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ nhấn mạnh: Hiến đất tại Quỳnh Phụ giờ đã trở thành một phong trào thi đua sâu rộng trong nhân dân. Từ phong trào hiến đất với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt có sự đồng thuận, nhất trí rất cao của người dân, nhiều tuyến đường kiên cố với thời gian thi công ngắn đã nhanh chóng được hoàn thành, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư. Những con đường khang trang, hiện đại, sạch đẹp đã thể hiện được ý Đảng hợp với lòng dân. Đường được hoàn thành mở ra nhiều cơ hội mới, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các địa phương trong huyện, nâng cao được đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đường lớn đã mở, thời gian tới huyện Quỳnh Phụ sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân hiến đất để nâng cấp, mở rộng đường giao thông. "Trong tương lai khi đầu tư các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường liên xã, đường thôn thì nhân dân cũng như hệ thống chính trị của huyện luôn xác định sẽ tiếp tục vận động nhân dân tham gia hiến đất, góp quỹ sửa dựng đất cùng với nhà nước đầu tư, nâng cấp được nhiều tuyến đường khang trang, sạch đẹp, hiện đại, tạo diện mạo mới cho quê hương" - đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ Nguyễn Văn Phát cho biết thêm.

Một mùa xuân mới lại về. Đi trên những con đường của ý Đảng, lòng dân mỗi người dân huyện Quỳnh Phụ luôn tự hào về truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện để xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh.

NGUYỄN CƯỜNG

KIẾN XƯƠNG

Chăm lo Tết cho người dân

Tết Quý Mão 2023 cận kề, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện Kiến Xương đã và đang tập trung chuẩn bị mọi điều kiện để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách vui đón xuân mới với nhiều phần quà ý nghĩa.



Lãnh đạo huyện Kiến Xương trao quà cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Hơn một tuần nay gia đình bà Bùi Thị Mùi, thôn Tân Thành, xã Hồng Tiến ngập tràn niềm vui vì đã được ở căn nhà mới. Bà Mùi cho biết: Là một trong những gia đình thuộc hộ nghèo, bao năm qua tôi sống trong căn nhà 25m² chật chội xuống cấp trầm trọng nhưng kinh tế hạn hẹp nên không có điều kiện tự xây nhà ở. Rất may vừa qua Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Gia Định hỗ trợ 80 triệu đồng giúp tôi xây dựng lại ngôi nhà mới trên diện tích 40m² với tổng trị giá 115 triệu đồng. Ngoài ra tôi còn được các đoàn thể, bà con lối xóm hỗ trợ thêm kinh phí và ngày công xây dựng để hoàn thiện công trình. Tôi rất hạnh phúc bởi đây là năm đầu tiên tôi được đón Tết cổ truyền trong ngôi nhà xây mới vững chắc.

Được biết, để có những phần quà Tết sớm cho người nghèo, Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Xương đã phát động phong trào "Tết nhân ái" xuân Quý Mão 2023 nhằm huy động và kết nối rộng rãi sự tham gia, đóng góp của cộng đồng để tổ chức các mô hình "Tặng quà - vui Tết", trợ giúp về vật chất, tinh thần cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân, đón Tết. Kết quả, Hội đã huy động được hàng trăm suất quà để trao cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Năm nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Kiến Xương xây dựng kế hoạch chương trình chăm lo Tết cho đoàn viên

và người lao động từ rất sớm. Sau khi tổng hợp đề nghị của công đoàn cơ sở, LĐLĐ huyện đã tổ chức chương trình Tết sum vầy tại 3 doanh nghiệp và Trung tâm Chính trị huyện để trao 624 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động nhằm động viên, ghi nhận những đóng góp của đoàn viên, người lao động nỗ lực làm việc trong năm qua với mong muốn mọi người lao động được đón xuân ấm áp, giúp họ giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống. Chị Vũ Thị Hằng, công nhân Công ty TNHH Long Hành Thiên Hạ chia sẻ: Chồng tôi bị bệnh tâm thần không có khả năng lao động, 2 con thân kinh cũng không ổn định, tôi chưa có nhà để ở, phải đi ở nhờ nhà ông bà. Bản thân tôi là lao động chính, nỗ lực làm việc hết mình để đạt mức thu nhập cao nhất. Tuy nhiên, số tiền làm ra không đủ bảo đảm việc chi tiêu trong gia đình và mua thuốc chữa trị cho chồng con khiến cuộc sống vô cùng chật vật. Được nhận những phần quà của các cấp liên đoàn lao động và lãnh đạo doanh nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán tôi rất hạnh phúc và biết ơn sự quan tâm, động viên của các đơn vị. Điều này đã tạo động lực cho tôi hàng say làm việc hơn và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Thời điểm này, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kiến Xương đã và đang tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho người có công với cách mạng, người cao tuổi, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ

xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Nguyễn Minh Vương, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện khẳng định: Quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách là một phần quan trọng trong chính sách an sinh xã hội của huyện. Điều này thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống nhân văn, nhân đạo của dân tộc Việt Nam mỗi khi xuân về. Chính vì thế hoạt động này đang được cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh với mục tiêu phần đầu tất cả các gia đình đều được vui Tết, đón xuân. Đến nay, ngoài việc tiếp nhận hàng nghìn suất quà Tết của Chủ tịch nước, của tỉnh, huyện Kiến Xương còn trích kinh phí thăm, tặng quà cho các đối tượng, đồng thời tích cực vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài huyện ủng hộ kinh phí, quà tặng nhân dịp Tết Nguyên Đán 2023.

Với sự vào cuộc của tất cả các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp, huyện Kiến Xương đang dành sự quan tâm đặc biệt cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách đón một cái Tết vui vẻ, đầm ấm. Giá trị vật chất của những món quà tuy không lớn nhưng là nguồn động viên tinh thần để các gia đình vươn lên xây dựng cuộc sống mới, đón mùa xuân mới thật nhiều ý nghĩa, hạnh phúc và trọn vẹn.

THU THUY

CÔNG AN THÀNH PHỐ

Trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán

Để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, Công an thành phố Thái Bình thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an thành phố Thái Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên ở từng địa bàn, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm, bảo đảm ANTT, an toàn xã hội. Đồng thời quyết liệt chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường, xã triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, huy động 100% quân số của các đơn vị đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm trên tất

cả các lĩnh vực. Với tinh thần quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong dịp Tết, sau 2 tháng ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an thành phố đã phát hiện 20 vụ tội phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội, trong đó tội phạm chủ yếu nổi lên liên quan đến các hành vi cố ý gây thương tích, với 4 vụ, giảm 1 vụ so với cùng kỳ; trộm cắp tài sản 4 vụ, tăng 3 vụ so với cùng kỳ; đánh bạc phát hiện bắt giữ 6 vụ, 22 đối tượng, phá 2 ổ nhóm, tăng 1 vụ so với cùng kỳ; cướp giật tài sản xảy ra 3 vụ. Đặc biệt, đã phá chuyên án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" với số tiền 50 tỷ đồng; triệt xóa một số đường dây, ổ nhóm hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản để chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, móc nối với người

nước ngoài hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam, thiệt hại 28,9 tỷ đồng. Thiếu tá Phạm Văn Tài, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố cho biết: Là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh nên thành phố là một trong những chủ yếu nổi lên liên quan đến các hành vi cố ý gây thương tích, với 4 vụ, giảm 1 vụ so với cùng kỳ; trộm cắp tài sản 4 vụ, tăng 3 vụ so với cùng kỳ; đánh bạc phát hiện bắt giữ 6 vụ, 22 đối tượng, phá 2 ổ nhóm, tăng 1 vụ so với cùng kỳ; cướp giật tài sản xảy ra 3 vụ. Đặc biệt, đã phá chuyên án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" với số tiền 50 tỷ đồng; triệt xóa một số đường dây, ổ nhóm hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản để chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, móc nối với người

ngoài hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam, thiệt hại 28,9 tỷ đồng. Thiếu tá Phạm Văn Tài, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố cho biết: Là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh nên thành phố là một trong những chủ yếu nổi lên liên quan đến các hành vi cố ý gây thương tích, với 4 vụ, giảm 1 vụ so với cùng kỳ; trộm cắp tài sản 4 vụ, tăng 3 vụ so với cùng kỳ; đánh bạc phát hiện bắt giữ 6 vụ, 22 đối tượng, phá 2 ổ nhóm, tăng 1 vụ so với cùng kỳ; cướp giật tài sản xảy ra 3 vụ. Đặc biệt, đã phá chuyên án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" với số tiền 50 tỷ đồng; triệt xóa một số đường dây, ổ nhóm hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản để chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, móc nối với người

thu của Trường 31,1652 gam heroin. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trường thu 1 cân diện tử màu bạc dùng để cân, chia nhỏ ma túy; 19 mảnh giấy lịch kích thước 03 x 03cm, 4 mảnh giấy trắng kim màu trắng dùng để gói ma túy bán lẻ cho các đối tượng nghiện, 2 dao tem nhãn hiệu Cromax dùng để chia nhỏ ma túy.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán, thời gian tới, Công an thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, ban, ngành, địa phương để triển khai thực hiện các giải pháp, biện pháp nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các loại tội phạm, tệ nạn xã

hội. Đặc biệt, đơn vị đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ xử lý các loại tội phạm gây mất ANTT dịp cuối năm như: trộm cắp tài sản, ma túy, đánh bạc... Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, quyết tâm để nhân dân vui Tết, đón xuân an toàn, lành mạnh.

ĐỨC DÙNG



Lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Trường về tội danh mua bán trái phép chất ma túy